

Số 1 Phở Quang, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM
Số : 26/2021-SVLC/CBTT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN
V/v: Giải trình ý kiến ngoại trừ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Nhân Lực Quốc tế SOVILACO

Mã chứng khoán : SVL

Trụ sở chính: Số 01 Phở Quang, Phường 2, Quận Tân bình, TP.HCM

Điện thoại: 028 39976320

Fax: 028 39976321

2. Người thực hiện công bố thông tin: CHU VĨNH PHÚC

Địa chỉ: 359/12 Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại : 0908.007.959

Fax: 028 39976321

Loại thông tin công bố : 24h 72h yêu cầu bất thường định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

Công bố thông tin giải trình ý kiến ngoại trừ

Đính kèm văn bản giải trình

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/03/2021, tại đường dẫn www.sovilaco.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin

Trưởng ban kiểm soát



Chu Vĩnh Phúc

Số : 45 /SOVILACO-TV
V/v : giải trình ý kiến của kiểm toán
Độc lập trong BCKT năm 2020

TP.HCM, ngày 19 tháng 03 năm 2021

Kính gửi : SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco đã có Báo cáo kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020, trong đó Tổ chức kiểm toán độc lập có đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ theo đúng quy định của chuẩn mực kiểm toán Việt nam. Công ty xin giải trình với Quý cơ quan về các vấn đề ngoại trừ cụ thể như sau:

- Các khoản nợ phải trả khác chưa được đối chiếu xác nhận tại thời điểm 31/12/2020: hầu hết là các khoản nợ phải trả (gồm các khoản phí dịch vụ nộp trước) của người lao động mà công ty đưa đi lao động tại các thị trường nước ngoài có tiếp nhận là người lao động Việt nam. Do đặc thù người đi lao động tại nước ngoài làm việc ở nhiều nước trên thế giới và làm việc có thời hạn, sau khi người lao động hoàn thành thời gian làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng đã ký kết, khi họ về nước Công ty và người lao động sẽ quyết toán khoản nợ phải trả này. Do đặc thù như vậy, nên tại thời điểm lập Báo cáo tài chính hàng năm thì các khoản phải trả khác này Công ty không thể thực hiện đối chiếu xác nhận được. Dù chưa có đối chiếu xác nhận nhưng Ban lãnh đạo công ty tin tưởng rằng các khoản nợ phải trả này hoàn toàn chính xác, được quản lý, theo dõi chặt chẽ và không có sai sót trong suốt quá trình nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động.

- Các khoản nợ phải thu khó đòi chưa được trích lập dự phòng trong năm báo cáo tài chính 2020: đây là các khoản Nợ phải thu khó đòi tồn tại từ khi còn là Doanh nghiệp Nhà nước (trước khi thực hiện cổ phần hóa). Trong đó có những khoản Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng 100% theo đúng quy định, tuy nhiên khi phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa thì các khoản dự phòng này lại được hoàn nhập hết vào lợi nhuận để tăng phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Về vấn đề này, Ban lãnh đạo Công ty đang kiến nghị đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có hướng xử lý các tồn tại từ khi còn là Doanh nghiệp Nhà nước.

Trên đây là các ý kiến giải trình của Công ty với Quý cơ quan.

Trân trọng.

Nơi nhận :

- Như trên

- Lưu VT, P. KT-TV

